



CO-CO113-29-10AM (S2)

เสวนา: การพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องอดิโทษิเทียม (CO 113) อาคารสำนักงานกลาง (CO) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

### เนื้อหาโดยย่อ

การเสวนากล่าวถึง โครงการ "เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม" โดยสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่พัฒนาครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจให้กับศิษย์ที่ได้รับการฝึกฝนในทักษะการอ่านน้อยในเวลาเรียน โครงการนี้ทดลองกับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดพะเยา ๖ โรงเรียน โดยพัฒนาให้ครูภาษาไทยสามารถเลือกบทอ่าน ตั้งคำถาม ออกแบบแบบฝึกหัดทั้งในรูปแบบบัตรอ่านและบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้แก่ศิษย์ของตน จากนั้นครูทดลองใช้บทเรียนที่สร้างขึ้นว่า สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้จริงหรือไม่

การดำเนินงานข้างต้น สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้จัดทำบทเรียน e-Learning สำหรับครูภาษาไทย ที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองในทักษะการอ่าน และชุดคู่มือสำหรับครูในการสร้างบทเรียนการอ่าน (คู่มือครู, คู่มือสร้างแบบทดสอบ, คู่มือนักเรียน) ที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถสร้างบทเรียนการอ่านสำหรับนักเรียน (บทเรียนบัตรอ่าน, บทเรียนคอมพิวเตอร์) ได้

นอกจากนี้ สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดทำ “แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด” ซึ่งเป็นชุดแบบฝึกภาษาไทยอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยแผ่น ดี.วี.ดี. เกมคอมพิวเตอร์พระราชปัญญา และคู่มือการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกภาษา ที่จะช่วยพัฒนาการพูดและอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ดีขึ้น สามารถเชื่อมโยงระหว่างการสะกดคำกับการออกเสียงคำ

การดำเนินงานข้างต้น สถาบันภาษาไทยสิรินธรได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

### กำหนดการ

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

เสวนา: การพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม

- บทเรียน e-Learning สำหรับครูภาษาไทย ที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองในทักษะการอ่าน และชุดคู่มือสำหรับครูในการสร้างบทเรียนการอ่าน

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและการพูดภาษาไทยไม่ชัด

โดย ศ.ดร. วีระพันธ์ เหลืองทองคำ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย